

# แบงก์ชาติกระหายอำนาจ

**ผู้จัดการรายวัน** - นายสารพ.ร.บ. ใหม่ชปท. และการรวมพ.ร.บ. ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเงินทุน แบงก์ชาติเพิ่มอำนาจฝ่ายตรวจสอบสิ่งแวดล้อมไปถึงการตรวจสอบบัญชีเงินฝากรายบุคคลของประชาชนได้อย่างป้องกันการกระทำผิด-เกาะติดการไหลของเงิน "ซารินทร์" ระบุเป็นความลับลูกค้าที่ต้องระวัง

ความพยายามของธนาคารแห่งประเทศไทย (ชปท.) ในการแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธนาคารพาณิชย์ และพ.ร.บ. บริษัทเงินทุนประเดิมและเนื้อหาสำคัญคือการเพิ่มอำนาจการกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินของชปท. ให้มากขึ้น ทั้งที่ก่อนหน้านี้แผนแม่บท (Action Plan) การปรับปรุงโครงสร้างใหม่แบงก์ชาติให้มีการแยกฝ่ายตรวจสอบและกำกับออกมา

จากชปท. อย่างชัดเจน โดยเฉพาะแผนที่ชปท. ที่รัฐบาลตั้งขึ้นมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการทำงานของชปท. ใหม่ เนื่องจากความล้มเหลวของผู้บริหารในการกำกับดูแลสถาบันการเงินจะพังทั้งระบบในไม่ช้า

ม.ร.ว. จัตุรงค์ สโตนกุล ผู้ว่าการชปท. ให้เหตุผลของการสวนแนวทางการกล่าวหาชปท. มีหน้าที่เสนอแนะและเฝ้าระวังการปรับปรุงโครงสร้างของแบงก์ชาติก็จริง แต่เมื่อสถานการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจทั้งในประเทศและทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไป ชปท. ก็ต้องปรับแนวคิดใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป

รายละเอียดของพ.ร.บ. ใหม่ประการแรกจะเป็นการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตของวงการการเงินไทยที่ผ่านมาก่อเกิดกรณีการทุจริตใน

ระบบสถาบันการเงินจำนวนมาก ชปท. จึงเสนอให้มีการเพิ่มอำนาจการตรวจสอบสถาบันการเงิน ให้ฝ่ายตรวจสอบของชปท. จะมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบบัญชีเงินฝากของลูกค้าแต่ละบัญชีได้ ทุกบัญชีหากพบข้อสงสัยโดยไม่ต้องรอให้มีการกล่าวโทษหรือร้องต่อศาลเพื่อขออำนาจศาลให้การเปิดเผยบัญชีอย่างในข่าวที่ผ่านมาก"

นายสุรภรณ์ นิมวัฒนา ผู้ช่วยผู้ว่าการชปท. กล่าวว่า การเข้าไปดูบัญชีเงินฝากของลูกค้า จะดำเนินการเมื่อเกิดข้อสงสัยในที่มาของเงิน

การเพิ่มอำนาจในครั้งนี้จะทำให้ชปท. สามารถพบความผิดและหาหลักฐานการไหลของเงินในการกระทำความผิดของผู้บริหารสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นได้ง่ายและชัดเจนขึ้น  
"จะเป็นประโยชน์ต่อการทำคดี

ความทางเศรษฐกิจทุกประเภทไม่ว่าคดีการหาประโยชน์จากการปล่อยสินเชื่อที่ไม่มีมีการวิเคราะห์และยังครอบคลุมไปถึงคดีการปันหุ้น การหาประโยชน์ที่ไม่ชอบจากการขายหลักทรัพย์รวมทั้งการฟอกเงิน" เขากล่าวและว่าที่ผ่านมากคดีเหล่านี้มักจะไม่สามารถหาหลักฐานที่จะเอาผิดกับผู้กระทำความผิดได้และไม่สามารถหาแหล่งเงินที่ยักยอกจากสถาบันการเงินไป ทำให้ยากต่อการได้รับเงินคืน หากสามารถเข้าไปตรวจสอบบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ชปท. สงสัยจะทำให้เห็นการไหลของเงินเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน

และชปท. ยังจะเสนอให้มีการขยายขอบเขตการอายัดทรัพย์สินไปยังผู้ที่ถือแทน หรือรับโอนสินทรัพย์ของผู้

## ■ แบงก์ชาติ

บริหารสถาบันการเงินที่กระทำความผิดด้วย เพราะถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีการแยกออกจากสถาบันการเงิน สถาบันการเงินและประชาชนควรจะได้รับคืน ความจริงในขณะนี้ขอบเขตของกฎหมายที่มีอยู่ก็สามารถที่จะเอาความผิดกับผู้ถือแทนหรือรับโอนสินทรัพย์ในส่วนนี้ได้ แต่ยังไม่ชัดเจน จึงเห็นว่าควรจะดำเนินการแก้ไขให้ชัดเจนขึ้น

แบงก์ชาติหวังว่า เมื่อสามารถตรวจสอบบัญชีเงินฝากของประชาชนทุกบัญชีแล้วการสืบหาเงินหรือทรัพย์สินในส่วนนี้จะง่ายขึ้นมาก

นายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล รองผู้ว่าการชปท. เปิดเผยถึงการประชุมสมัชชาธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (บีไอเอส) ที่ผ่านมาก ทางเจ้าหน้าที่ของบีไอเอสได้ติดตามตรวจสอบความคืบหน้าของการปรับปรุงในการกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินของบรรดาประเทศสมาชิกในเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบ 25 ข้อขององค์การ ซึ่งในส่วนของประเทศไทยการกำกับและตรวจสอบยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวมากนัก

ชปท. จึงกำลังศึกษาที่จะปรับปรุงการกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินของไทยโดยจะมีการเพิ่มความเข้มข้นของระดับการกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินตามมาตรฐานสากลมากขึ้น โดยจะนำข้อบังคับการกำกับสถาบันการเงิน 25 ข้อตามมาตรฐานบีไอเอสมาปรับปรุงใช้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการกำกับนี้จะทำผ่านการแก้ไขกฎหมายพ.ร.บ. ธนาคารพาณิชย์และพ.ร.บ. เงินทุน

**ขอปลดการเมืองของรับทำไม่ได้**

เนื้อหาสำคัญในการขอเปลี่ยนแปลงตัวเองของธนาคารแห่งประเทศไทยคือการแก้พ.ร.บ. ชปท. ให้มีอิสระด้วยโดยที่ม.ร.ว. จิตุมงคลต้องการให้ยื่นตรงต่อวุฒิสภาแทนคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ปลดการเมือง

ปรากฏว่าจากการประชุมผู้บริหารแบงก์ชาติครั้งล่าสุดพบว่า ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะในระบอบการเมืองตามรัฐธรรมนูญใหม่ วุฒิสภาจะมากจากการเลือกตั้ง เข้ากับมาจากพรรคการเมืองเช่นกัน ในร่างพ.ร.บ. ใหม่จึงยังจะยื่นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐบาลต่อไป ■